
บนัทกึการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมยัที ่2 ครัง้ที ่2 /2560 
วนัพฤหสับดทีี ่11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารสว่นต าบลสายทอง 
เวลา 10.00 น. 

.......................................................... 
ผูม้าประชมุ 

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 - ไม่มา -  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์ เลขานุการนายก ประกอบ คุ้มดิษฐ์  
5 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ จรัญ นิ่มพงษ์  
6 นายวงศ์สถิตย์ สายแจ้ง ผอ.กองช่าง วงศ์สถิตย์ สายแจ้ง  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
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ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
๙ นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ฉลอง โพธิ์สุวรรณ์  

10 นางสาววราภร ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภร ชัยกุล  
11 นางสาวฉันทนา สิงห์งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉันทนา สิงห์งาม  
 
ผู้มาประชุม จ านวน 1๕ คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๑   คน 

1. นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
เริ่มประชุม เวลา ๑0.00 น. 

 นางสาวธัญทิพย์ ฯ   บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 1๕ ท่าน ถือว่าครบ          
 ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

  นายสหเดช ฯ เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

  นายสหเดช ฯ การอบรมโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร 
ประธานสภา ฯ         (ด้านการบริหารขยะมูลฝอย) ประจ าปี ๒๕๖0 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  
 ณ เทศบาลต าบลโพสะ 
ระเบยีบวาระที ่2       เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่แลว้ เมื่อวนัที ่๒๖ เมษายน 2560 
นายสหเดช ฯ ตามท่ีได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/25๖0 
ประธานสภา ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖0 นั้น ขอให้สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบรายงานการ
 ประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการสภา 
 เพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอลงมติท่ีประชุมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
นายสหเดช ฯ ข้อบังคับต าบล เรื่องการควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓  
ประธานสภา ฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
นายสมศักดิ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ข้อบังคับต าบล เรื่องการควบคุมสถานที่จ าหน่ายและ 
นายก อบต. สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นข้อบังคับต าบล ที่ได้ออกมาตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ได้ออกข้อบังคับไว้ ส่วนรายละเอียด 
 ข้อบังคับฯ ขอให้ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
น.ส.ธัญทิพย์ฯ ข้อบังคับต าบล เรื่องการควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓ 
ปลัด อบต. (ดูตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว) เป็นข้อบังคับ ที่ประชุมการใช้  



      - 3 - 
 
 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๔๓ แต่มิได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับดังกล่าว 
 จึงได้น าเข้าที่ประชุมสภา อบต. เพื่อให้สภา อบต. พิจารณาเห็นสมควรว่ามีการแก้ไข 
 เพ่ิมเติม ตรงไหน และเห็นสมควรให้ด าเนินการเห็นชอบให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
 แนบท้ายของข้อบังคับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรบ้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือไม่และให้ลงค่าธรรมเนียม 
ประธานสภาฯ ท้ายข้อบังคับเดิม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมด้วย     
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีการจัดการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดิม คงข้อบังคับฯเดิมไว้ 
ระเบียบว่าระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเลอศักดิ์ ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ถามว่า ปัจจุบันมีรถดินวิ่ง 
สมาชิกสภาฯม.๑ เป็นรถของใคร แล้วเข้ามาคุยกับ อบต. หรือไม่ มีการจัดเก็บเงินค้ าประกันหรือไม่ 
 กรณีถนนพง ช ารุด เสียหาย  
นายยมฯ ผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑  ถามว่า รถท่ีมาวิ่งได้บอกไว้หรือไม่ว่า 
สมาชิกสภาฯม.๑ รถที่มาวิ่งต้องเป็นรถหกล้อ และจะขอเพ่ิมเครื่องกรองน้ าดื่ม ในหมู่ที่มีประชากรมาก 
นายสหเดชฯ ผม นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต. ขอให้ขยายเวลา เปิด – ปิด  
ประธานสภาฯ เครื่องกรองน้ าดื่ม เช่น ม.๕ เพราะมีประชากรมาก 
นายฉลองฯ ผม นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ตอนนี้ถนนเริ่มช ารุดบ้าง ถ้าเป็นไปได้  
ผู้ใหญ่บ้านม.๔ ขอเป็นรถหกล้อมาวิ่ง 
นายสหเดชฯ ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. และผู้น าได้ถาม ขอให้ผู้บริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุม 
นายสมศักดิ์ ตามท่ีสมาชิก อบต.และผู้น าได้ถาม กระผม ขอชี้แจ้งว่า 
นายก อบต. ๑.รถดินที่มาวิ่ง เจ้าของ ชื่อเล่น ชื่อ โจ ได้เข้ามาคุยว่าเป็นหนี้สินเยอะ  
 จึงขออนุญาตมาวิ่งรถบรรทุกดินผ่านต าบล และได้ไปถ่ายรูปถนนไว้ก่อนรถดินมาวิ่ง 
 ถ้าถนนพัง ช ารุด เสียหาย จะให้มาซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และรถดินไม่ได้มาวิ่งใน
 ถนนหมู่บ้าน วิ่งไปในเส้นนอกหมู่บ้าน 
 ๒. เครื่องกรองน้ าดื่ม ขยายเวลา เปิด-ปิด คงไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ น้ าที่เครื่องดื่ม 
 ยังไม่พอส าหรับการผลิตน้ าดื่มต้องให้เครื่องกรองน้ า ได้สูบน้ าขึ้นมาเพ่ือส าหรับกรอง
 น้ าดื่มและเป็นการดูแล รักษา ไปให้เครื่องกรองน้ า ช ารุด พัง เสีย เร็วกว่าควรจะ
 ซ่อมแซม ปัจจุบันนี้ อบต. ต้องซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ าเป็นเงิน
 จ านวนมาก และการเพ่ิมเครื่องกรองน้ าดื่มแต่ละหมู่บ้านนั้น  
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 ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล และข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายฯและอบต. ได้
 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอระบบประปา
 หมู่บ้าน ม.๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
นายสมควรฯ เสนอในที่ประชุมว่า ชลประทานปล่อยน้ ามาให้ชาวนา ท านาเฉพาะนาปี 
ผู้ใหญ่บ้านม.๕ 
นายอภิชาตฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ 
นักพัฒนาฯ ไปเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖0 (อ าเภอป่าโมกจัด)  
นายสมศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ที่จะฉีดในวันที่ ๑๑ – 12 พฤษภาคม 
นายก อบต. ขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากปศุสัตว์อ าเภอแจ้งว่า วัคซีน ยังไม่ได้ จึงขอให้ช่วย
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 
นายสหเดช มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓0 น 
 

 
(ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ     ผู้จดบันทึกการประชุม 

           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 
    (ลงชื่อ)      สหเดช แก้วมะณี       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)   มานะศิลป์ คงเจริญ        ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5   
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    (ลงชื่อ)   ส าราญ สังข์ทอง          ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)      ทวี กันภัย             ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
  
 
 

 


